

THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THAM MƯU TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG KÊ

*Ông Nguyễn Thế Phương
Thư trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ủy viên Ủy ban quốc gia STBPN Việt Nam*

***Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!***

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, hòa vào khí thế chung của toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đây là một dịp để các đại biểu dự Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X cũng như đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chúc sức khỏe các đại biểu tham dự Đại hội, Chúc Đại hội thành công.

Trong thời gian qua, với chức năng được phân công trong công tác tham mưu tổng hợp và quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê, cùng với vai trò là thành viên của Ủy ban quốc gia VSTBPN Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu trong công tác vì sự phát triển phụ nữ và bình đẳng giới, thể hiện ở các mặt chủ yếu như: Xây dựng các kế hoạch hành động quốc gia, báo cáo quốc gia trong công tác VSTBPN, bình đẳng giới; Lồng ghép các vấn đề về bình đẳng giới trong kế hoạch; Công tác thông kê giới; Huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển ODA; Tổng hợp kế hoạch, đầu tư phát triển cho Trung ương HLHPN Việt Nam. Các kết quả đạt được trên từng mặt thời gian qua như sau:

1. Tham gia xây dựng các Kế hoạch hành động quốc gia và chủ trì xây dựng các Báo cáo quốc gia và quốc tế về công tác VSTBPN và bình đẳng giới của Việt Nam.

Thực hiện vai trò được Thủ tướng Chính phủ phân công trong tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia VSTBPN Việt Nam đến năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cùng với Ủy ban Quốc gia VSTBPN xây dựng các văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia VSTBPN giai đoạn 2001 -2005 , giai đoạn 2006 - 2010 của Bộ, ngành và địa phương; Xây dựng hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong các kỳ đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác VSTBPN.

Đồng thời Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia VSTBPN tổng hợp, xây dựng các Báo cáo cấp quốc gia như: Báo cáo sơ kết đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia VSTBPN Việt Nam giai đoạn 2001-2005 ; Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2001 -2005 ;

Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2006-2010. Bên cạnh đó, trong nhiều năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Báo cáo định kỳ thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) của Việt Nam, trong đó có mục tiêu về Bình đẳng giới; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo quốc gia kiểm điểm về tình hình thực hiện quyền con người về Kinh tế, Văn hoá, Xã hội, trong đó có một mục riêng kiểm điểm về quyền bình đẳng nam nữ về các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội.

2. Công tác lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội (KTXH) ngày càng được thể hiện một cách cụ thể hơn trong nội dung của bản kế hoạch và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, hàng năm của quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp cùng với Ủy ban quốc gia VSTBPN, Trung ương HLHPN Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương lồng ghép một số mục tiêu, giải pháp của Chiến lược quốc gia VSTBPN đến 2010, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015, các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào các bản kế hoạch 5 năm, hàng năm.

Công tác hướng dẫn lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển KTXH đối với các ngành, các địa phương được triển khai theo hướng thông qua Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong quá trình xây dựng và triển khai. Để việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển KTXH thực sự trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong công tác kế hoạch hoá thì các yêu cầu và các kỹ năng về lồng ghép giới phải được đưa vào qui trình kế hoạch hóa của các cấp, các ngành; bên cạnh đó, các chỉ tiêu về bình đẳng giới trên các phạm vi quốc gia, địa phương cần được thống kê, công bố. Những công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa cơ sở lý luận khoa học, thực tiễn quản lý đồng bộ với quá trình đổi mới công tác kế hoạch hoá.

3. Về công tác thống kê giới

Triển khai nhiệm vụ được phân công trong Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung ương HLHPN Việt Nam, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia, đã được Thủ tướng.Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 56/2011/QĐ-TTG ngày 14/10/2011 bao gồm 105 chỉ tiêu trên các lĩnh vực dân số; lao động, việc làm; y tế; giáo dục đào tạo; văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; đời sống gia đình; bảo trợ và an toàn xã hội; lãnh đạo quản lý; năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Việc ban hành các chỉ tiêu trên sẽ là cơ sở cho các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá mức độ bình đẳng giới trong từng ngành, đơn vị, cũng như trong phạm vi quốc gia. Đây cũng là cơ sở cho việc lồng ghép giới vào Kế hoạch Phát triển KTXH.

Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để chuẩn hóa Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn hoá, Tổng cục Thống kê sẽ xây dựng thông tư hướng dẫn quy trình thu thập số liệu và công bố số liệu các chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia theo định kỳ hàng năm, 2 năm và 5 năm để áp dụng thống nhất trong toàn quốc làm cơ sở cho việc thực hiện, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu về bình đẳng giới.

4. Về công tác huy động ODA cho các hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.

Trong quá trình thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lồng ghép các mối quan tâm về giới vào trong quá trình xây dựng các định hướng chiến lược về thu hút, sử dụng ODA và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về sản lý và sử dụng ODA trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Cụ thể như: Đề án Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006; Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA (ban hành kèm theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ)... Bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ và bảo đảm quyền cho trẻ em gái là một tiêu chí trong nhóm các mục tiêu phát triển về xã hội và giảm nghèo của Hệ thống tiêu chí sử dụng để ưu tiên, lựa chọn các địa phương được sử dụng nguồn vốn ODA khi nguồn vốn này hạn chế.

Do bình đẳng giới là một lĩnh vực "cắt ngang", "xuyên suốt" nên thường được lồng ghép vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xã hội (như dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục, xoá đói giảm nghèo...). Trong giai đoạn từ 2006 đến nay, nhiều Chương trình, dự án ODA đưa phương và song phương lớn có lồng ghép nội dung bình đẳng giới như các dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Chương trình quốc gia hợp tác với UNFPA, UNICEF, các dự án phòng chống HIV/AIDS thuộc hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao, sốt rét; các dự án tài trợ song phương của Chính phủ Úc, Canada, Newzeland trong phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em...

Trong thời gian tới, các lĩnh vực an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội, trong đó có bình đẳng giới vẫn được tiếp tục khẳng định là các nội dung được ưu tiên trong Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2011 - 2015 (dự thảo đã được Chính phủ tham vấn các nhà tài trợ tại Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ CG cuối kỳ ngày 6/12/2011 tại Hà Nội).

5. Công tác đầu tư phát triển đối với Trung ương HLHPN Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển phụ nữ và bình đẳng giới Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Chính phủ trong cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển cho Trung ương HLHPN Việt Nam tăng dần qua các năm; tổng nguồn vốn bố trí giai đoạn 2007-2011 là 237,2 tỷ đồng, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho Hội LHPN các cấp thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đào tạo cán bộ phụ nữ trên cơ sở thực hiện các Đề án Đào tạo nghề cho phụ nữ giai đoạn 2008- 2015, Đề án thành lập Học viện phụ nữ. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục đạo đức cũng được đầu tư với

các dự án như Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, Nhà in báo Phụ nữ Việt Nam. Song song với nguồn đầu tư phát triển, nguồn chi sự nghiệp, chi thường xuyên cũng được quan tâm bố trí, giai đoạn 2007-2011 được bố trí là hơn 504 tỷ đồng. Các Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015 , Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ trẻ, Đề án. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp huyện và cấp cơ sở cũng đã được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển phụ nữ, và bình đẳng giới.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương HLHPN Việt Nam, Ủy ban quốc gia VSTBPN Việt Nam và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong công tác bình đẳng giới và phát triển phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ Việt Nam được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiên bộ nhất của khu vực nh đã được khẳng định tại Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu./.